

ด่วนที่สุด

ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๐



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางและหลักเกณฑ์พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แจกแนวทางประกอบการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเริ่มต้นจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อปรับปรุง
แผนให้มีความสมบูรณ์ โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ทั้ง ๕ คณะ ไปเป็นแนวทาง
ในการทบทวนปรับปรุงแผนต่อไป รวมทั้งปฏิทินการทบทวนแผนดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.น.จ.ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติ
เห็นชอบให้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ รวมทั้งปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีคุณภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. แนวทาง...

๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยได้มีการกำหนดหลักการ ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเฉพาะลักษณะของโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และลักษณะโครงการที่ไม่ให้เสนอเป็นค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กำหนดปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดวันที่ในการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิทินดังกล่าวได้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. (ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ และส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ เพื่อนำเสนอ ก.น.จ.ต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๒๕ ชุด พร้อม CD ข้อมูล ๕ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียงราชการส่วนภูมิภาค ฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๖, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑